



ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ดุขฎฐฎบฎนทฎฎกฏฎตฎฎมฎฎคฎฎกฏฎฎ

มทฎฎทฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎ

ปฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎ

ฎฎฎฎฎฎ ๒๒ ฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎฎ



รายนามผู้ได้รับพระราชทาน

ปริญญาเกิตติมศักดิ์

วันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ปรัชญาคุณุภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

ปรัชญาคุณุภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ



คำประกาศเกียรติคุณ

สมเด็จพระมหาธีรราชมงคฺลมุณี

ปรีชญาคฺษุภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

สมเด็จพระมหาธีรราชมงคฺลมุณี (ธงชัย ธมฺมธโช) เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๖ ที่จังหวัดชลบุรี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๗ ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระวิสุทธาธิบตี (ไสว ลีตวีรมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันจำพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหาธีรราชมงคฺลมุณี ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ และสอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ส่วนการศึกษาทางโลกนั้น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกศึกษาศาสตรคฺษุภีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้อุทิศตนทำงานเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและกิจการทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๘ และเจ้าคณะภาค ๘ เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ตามลำดับ และได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและทางสังคม โดยเป็นประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล ประธานมูลนิธิ อี้ไต๋ อี้ ลู่ ประธานอุปถัมภ์โครงการยอดมงกุฎเพชร นอกจากนี้ ท่านยังได้รับอาราธนาไปปาฐกถาแสดงธรรม และนำภavanaทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ และสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์ร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการที่ให้ความรู้ต่อสังคม โดยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ คือ หนังสือ Belt and Road Initiative of the Maritime Silk Road Confucius Institute (พุทธศักราช ๒๕๖๐) หนังสือ One Belt One Road (พุทธศักราช ๒๕๕๙) หนังสือ Confucius Institute of Maritime Silk Road: A Diplomatic Strategy for World Peace and Development และหนังสือ Traimit Educational Model for the First Confucius School in Thailand (พุทธศักราช ๒๕๕๘)

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติมาโดยตลอด ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

ในประเทศไทย โดยการนำภาษาและวัฒนธรรมจีนมาเผยแพร่ที่สำนักเรียน วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นผู้ริเริ่มและเป็นประธานคณะกรรมการ ดำเนินการจัดงานสามัคคีสัมพันธ์ไทย-จีน มหกรรมภาษาและวัฒนธรรม ไซนาทาวน์ จนได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการก่อตั้งสถาบันขงจื้อเค่อถังเป็นที่แรก ในประเทศไทย และเป็นประธานสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ผลักดันและประสานให้มีการลงนามบันทึก ความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน กับรัฐบาลสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อให้การสนับสนุน ทุนการศึกษาและรางวัลในโครงการเพชรยอดมงกุฏ ซึ่งจัดต่อเนื่องมา เป็นระยะเวลา ๑๖ ปี นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้มีการยกระดับทางด้าน อาชีวศึกษา โดยการสร้างความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและ ประเทศโดยรอบ เป็นศูนย์กลางในการนำธรรมะเข้าสู่ชุมชนโดยใช้กลยุทธ์ ในการผสมผสานหลักธรรมต่าง ๆ ให้เข้ากับชีวิตประจำวันในสังคมทั่วไป ได้เป็นอย่างดี

สมเด็จพระมหาธีรราชมงคลมุนี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำ คุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และ Certificate of Appreciation for his invaluable service as Commencement Speaker during the College Graduation Program of the College of Teacher Education from University of Northern Philippines ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช รางวัลผู้นำพุทธโลก จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ แห่งโลก รางวัล “ผู้สร้างคุณงามความดีโดดเด่นสถาบันขงจื้อ” และ “รางวัล บุคคลดีเด่นสถาบันขงจื้อโลก” จากสำนักงานใหญ่ฮั่นป๋าน ณ กรุงปักกิ่ง

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้รับการประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ จากคุรุสภา รางวัลห้องเรียนขงจื้อดีเด่น จากสำนักงานใหญ่ฮั่นปิ่น ณ กรุงปักกิ่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้รับโล่รางวัลมหิตลวราวุธสรณ์ เนื่องในโอกาสวันมหิตล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลห้องเรียนขงจื้อดีเด่นจากสำนักงานใหญ่ฮั่นปิ่น ณ กรุงปักกิ่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลเหรียญทองคำผู้สร้างคุณูปการพิเศษ จากสำนักงานใหญ่ฮั่นปิ่น ณ กรุงปักกิ่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ และโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ห้องเรียนขงจื้อแห่งประเทศไทยและรางวัลเข็ม “เสนาคุณูปการ” และเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

อนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้ถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ แต่สมเด็จพระมหาธีรราชมงคลมุนี ดังนี้ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ และปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

ด้วยเกียรติประวัติและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในการอุทิศตน เพื่อความสงบสุขและร่มเย็นของสังคม ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถ ในทางพุทธธรรมและความเป็นสมณเพศที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม มาประยุกต์และประสานให้การดำเนินการต่าง ๆ ได้เกิดประโยชน์แก่สังคม อย่างกลมกลืน จนได้รับการยอมรับในวงการทั้งศาสนจักรและอาณาจักรว่า เป็นผู้ที่มีความคิดก้าวไกลในการพัฒนาสังคมรวมทั้งการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับศิลาจารวัดอรุณดีงามที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างของสังคมได้ พึงได้รับการยกย่องให้เป็นบรรทัดฐานให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ สมเด็จพระมหาธีรราชมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ได้รับพระราชทาน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็น เกียรติประวัติสืบไป





คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์วันชัย คิริชนะ

ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

รองศาสตราจารย์วันชัย คิริชนะ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖ ที่จังหวัดนครนายก ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดศรีนาวา จังหวัดนครนายก จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ และ Master of Science (Printing Technology) จาก Rochester Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกครุศาสตรคุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ ๑๐ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น ๓๖๖ และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๘

รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ เริ่มต้นชีวิตการทำงานในตำแหน่ง นายช่างประจำโรงงานบริษัทปูนเคมี่ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๐ ต่อมาเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ - ๒๕๓๐ ในระหว่างที่เป็นอาจารย์ได้ดำเนินการจัดตั้ง โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้จัดการคนแรก และได้รับการ ยืมตัวให้ไปดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก ซึ่งจัดโดยรัฐบาลไทย (World Tech) ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ - ๒๕๓๘ และได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔ ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ก่อนการเกษียณอายุราชการ ๓ ปี เพื่อรับตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยในขณะดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ มีผลงานการริเริ่ม สร้างสรรค์และผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาระบบการอุดมศึกษาที่สำคัญหลายอย่าง อาทิ การพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของชาติอย่างเป็นทางการพัฒนา การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในช่วงที่เกิด วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ริเริ่มให้มีการจัดทำเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (UNINET) รวมทั้งการผลักดันให้เกิดเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เร่งรัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างจริงจัง เป็นผู้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asian University Network: AUN) เป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในกลุ่มมหาวิทยาลัยของอาเซียน และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยในอาเซียน (AUN-QA) ในเวลาต่อมา นับเป็นคุณูปการต่อการพัฒนาวงการการอุดมศึกษาของประเทศไทยและการอุดมศึกษาของภูมิภาคอาเซียนอย่างยิ่ง

รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแรก ๆ โดยได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ จนได้มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนลรินธรขึ้น ซึ่งในที่สุดก็เป็นผลให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่าง ๆ ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน

นอกจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศแล้ว รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ยังเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับสถาบันในต่างประเทศ

รวมถึงองค์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก มีการริเริ่มโครงการทางด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและระดับนานาชาติ ผลการดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในขณะดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องยาวนานเป็นผลดีต่อการสานสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๑๖ ชุด และยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่าง ๆ อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตเก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศออสเตรีย (The Decoration Golden Cross of Austria) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศฝรั่งเศส (The Decoration PALMES ACADÉMIQUES of France) และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก อันเป็นชั้นสูงสุด ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

ด้วยความมุ่งมั่นของรองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ที่จะสร้าง
ผืนดินรกร้างที่ “ดอยแม่” จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย
ที่สมบูรณ์แบบที่จะสร้างอนาคตสร้างคุณค่าให้กับเยาวชนไทย และ
พัฒนาการอุดมศึกษาของไทย รวมถึงการให้โอกาสทางการศึกษา
แก่นักศึกษาและบุคคลของประเทศไทยและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
ด้วยแนวคิดสำคัญคือ “จะไม่มีนักศึกษาคนใดที่ต้องออกจากมหาวิทยาลัย
เพราะความยากจน” นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ยังเป็น
ผู้ริเริ่มและผลักดันให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในหลาย
สาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนจีน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์ เป็นต้น และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น อันประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ
และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(การแพทย์บูรณาการ) เพื่อให้การศึกษาและบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพชั้นนำ เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีความ
มุ่งหวังที่จะใช้การศึกษาและการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการสร้างมิตร
และลดศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคต่อไป

จากผลการดำเนินการและการเป็นผู้นำในการเสริมสร้าง และ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติโดยเฉพาะ
ทางด้านการเชื่อมโยงความใกล้ชิดด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในขณะ
ดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวงกว้าง อันนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางการศึกษาและความร่วมมือกันในด้านอื่น ๆ ในเวลาต่อมา กอปรกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำและครองตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างหาที่สุคติได้ ด้วยผลงานต่าง ๆ ที่ได้กระทำมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พึงสมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพให้ผู้อื่นเจริญรอยตามต่อไป

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตตต หมู่ ๑ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๐๐, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๓๔ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๓๔, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๔๙

Mae Fah Luang University, 333 Moo 1, Thasud, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai 57100, Thailand
Phone: (+66) 5391 6000, (+66) 5391 7034
Fax: (+66) 5391 6034, (+66) 5391 7049
www.mfu.ac.th